



ปฏิทินและขั้นตอนการดำเนินการเกี่ยวกับแพทย์พี่เลี้ยงโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ประจำปี ๒๕๖๗
เว็บไซต์สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

<https://icpird.moph.go.th/contributordr/>

กระบวนการรับสมัคร	กำหนดการ
<p>๑. การรับสมัคร</p> <p>๑.๑ ผู้สมัครลงทะเบียนที่ www.cpird.in.th : เมนูข่าวการรับสมัคร : โปรแกรมรับสมัครแพทย์พี่เลี้ยง</p> <p>๑.๒ ผู้สมัครพิมพ์ใบสมัครพร้อมส่งหลักฐานการสมัครส่งให้ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกที่สมัคร</p>	<p>ตั้งแต่วันที่ ๒๗ พ.ย. - ๖ ธ.ค.๖๖ (๑๐ วัน) ภายในวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๖</p>
<p>๒. สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ที่ www.cpird.in.th : เมนูข่าวการรับสมัคร : รับสมัครแพทย์พี่เลี้ยง : หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์</p>	<p>ภายในวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๖</p>
<p>๓. การสอบสัมภาษณ์และคัดเลือก</p> <p>๑) วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๖ - ผู้ที่เลือกลำดับที่ ๑ (ประกาศผลภายใน ๑๗.๐๐ น.)</p> <p>๒) วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๖ - ผู้ที่เลือกลำดับที่ ๒ (ประกาศผลภายใน ๑๗.๐๐ น.)</p> <p>๓) วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ - ผู้ที่เลือกลำดับที่ ๓ (ประกาศผลภายใน ๑๗.๐๐ น.)</p> <p>หมายเหตุ</p> <ul style="list-style-type: none"> * ศูนย์แพทย์ทั้ง ๓๖ แห่ง ดำเนินการคัดเลือกแต่ละลำดับในวันเดียวกัน * การคัดเลือก มีทั้งรูปแบบ ONSITE หรือ ONLINE รายละเอียดใน QR CODE * การคัดเลือก โดยรูปแบบ ONSITE หรือ ONLINE ขอให้ศูนย์แพทย์อำนวยความสะดวกและคำนึงถึงความปลอดภัยของ นักศึกษาแพทย์ผู้ทำสัญญา(ผู้สมัคร) เป็นสำคัญ ➢ ผู้สมัครต้องเข้ารับการคัดเลือกลำดับ ๑ หากไม่เข้ารับคัดเลือก จะถือว่าสละสิทธิ์ โดยจะต้องชดใช้ค่าปรับแทนการปฏิบัติงานตามสัญญาฯ ซึ่งเป็นไปตามมติคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรนักศึกษาแพทย์ผู้ทำสัญญาการเป็นนักศึกษาแพทย์ ➢ หากผู้สมัคร ได้รับการประกาศผลโดย สบพช. ว่าได้รับการคัดเลือกแล้วไม่สามารถสละสิทธิ์ได้ หากประสงค์สละสิทธิ์ ต้องชดใช้ค่าปรับแทนการปฏิบัติงานตามสัญญาฯ ซึ่งเป็นไปตามมติคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรนักศึกษาแพทย์ผู้ทำสัญญาการเป็นนักศึกษาแพทย์ * หลังการคัดเลือกทั้ง ๓ ลำดับ หากมีโควตาว่าง จะมีการปรับเกลี้ยโควตาการรับแพทย์พี่เลี้ยงทั้งจำนวนและสาขา 	<div style="text-align: center;">  <p>https://icpird.moph.go.th/contributordr/</p> </div>
<p>๔. ประกาศผลการคัดเลือก (consortium) ที่ www.cpird.in.th เมนูข่าวการรับสมัคร : โปรแกรมรับสมัครแพทย์พี่เลี้ยง : หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์</p>	<p>ภายในวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๗</p>
<p>๕. การรับหนังสือส่งตัว ผ่านระบบออนไลน์ (หนังสือส่งตัวฯ ให้เฉพาะแพทย์ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเท่านั้น) หากพบปัญหาในการดาวน์โหลดเอกสาร : โทร ๐ ๒๕๕๐ ๑๔๕๓</p>	<div style="text-align: center;">  <p>URL : https://moph.cc/acXjs's-bn</p> </div>
<p>๕. การปฐมนิเทศแพทย์พี่เลี้ยง (สอบถามที่ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกที่ผ่านการคัดเลือก)</p>	<p>ประมาณเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๗</p>
<p>หมายเหตุ</p> <p>๑. ผู้ที่ไม่ผ่านการคัดเลือกทั้ง ๓ ลำดับ ศูนย์แพทย์จะประสานเพื่อเกลี้ยการจัดสรรเป็นแพทย์พี่เลี้ยงตามความสมัครใจของผู้สมัคร ภายในวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๗ หากไม่สมัครใจ หรือไม่ได้รับการประสาน ถือว่าไม่ผ่านการคัดเลือกและสามารถแสดงความจำนง รอบ ๒ ได้</p> <p>๒. หากผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและประกาศเป็นทางการแล้ว ปรากฏว่าคุณสมบัติไม่ครบถ้วน ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกำหนด จะต้องกลับเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกเป็นแพทย์โครงการทั่วไป</p> <p style="text-align: center;">(คุณสมบัติครบถ้วน* คือ ได้รับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม)</p>	